

ที่ GENCO 184/2560

วันที่ 18 ตุลาคม 2560

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงาน Pretreatment น้ำเสียชุมชน โดยการลงทุนร่วมกับ OTANI (S) PTE. LTD. (ประเทศสิงคโปร์)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “GENCO”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 (ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ) ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงาน Pretreatment น้ำเสียชุมชน โดยการลงทุนร่วมกับ OTANI (S) PTE. LTD. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ มูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 30,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของบริษัทย่อยที่จะจัดตั้ง ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท เจนโก้ โอตานิ จำกัด
ลักษณะธุรกิจ : โรงงาน Pretreatment น้ำเสียชุมชน
ประเทศที่จัดตั้ง : ประเทศไทย
ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 3,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
โครงสร้างการถือหุ้น : GENCO ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60
OTANI (S) PTE. LTD. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40
คณะกรรมการบริษัท : นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ นางสาวปัญญา พลพิพัฒน์ นายอรุณ คงหนู
Mr.Katsumi Otani และ Mr. Ma Pei-Lun

การทำรายการดังกล่าวของบริษัทฯ ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 1.80 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 (บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา) ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดรายการไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามเกณฑ์ในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และ OTANI (S) PTE. LTD. ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้นการร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัทใหม่จึงไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ)

กรรมการผู้จัดการ